



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐออนไลน์ Mthai ThaiPBS สปริงส์นิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ ช่อง 3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายอภิวัฒน์ เฟื่องฟู หัวหน้าทีมพัฒนาเว็บไซต์ <a href="http://www.cbd.org">www.cbd.org</a> และ นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ร่วมแถลงข่าว “ความต้องการกัญชาทางการแพทย์ การนำมาใช้และวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม”</p> <p>นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมแล้ว วางเป้าหมายให้มีแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมกระจายอยู่ในรพศ.ทั่วประเทศ เพื่อให้จับคู่และจ่ายยาในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา แต่รุ่นแรกผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.เอกชนและหน่วยงานภายนอก โดยรุ่นแรกผ่านการประเมิน 175 คน รุ่นที่ 2 อยู่ระหว่างอบรม 23-24 พ.ค. ส่วนรุ่นที่ 3-6 รุ่นละ 300 คน ขณะนี้เต็มแล้ว และเพื่อให้การจับคู่ผู้ป่วยครอบคลุมทุกจังหวัด ได้เปิดอบรมรุ่นพิเศษเฉพาะแพทย์และเภสัชกรในรพศ./รพท.ทุกจังหวัด วันที่ 17-18 มิ.ย. 250 คน หลักสูตรทีมดูแลผู้ป่วยรักษาประคับประคอง วันที่ 30-31 ก.ค. 180 คน และหลักสูตรเชิงบริหารการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ผอ.รพศ./รพท.และนพ.สสจ. เพื่อเพิ่มความเข้าใจและให้เข้าถึงข้อมูลกัญชาใช้รักษาทางการแพทย์มากขึ้น ยืนยันว่าสารสกัดจากกัญชาควรใช้ตามข้อบ่งชี้ที่มีหลักฐานชัดเจน ส่วนข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ชัดเจนอยากให้มีการเก็บข้อมูล และอยากให้เครือข่ายได้เดินเข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อเก็บข้อมูลศึกษาวิจัยให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ โดยสารสกัดจากกัญชาที่รับประทานได้ตามที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน 4 โรค ส่วนนอกนั้นควรเป็นลักษณะการศึกษารายบุคคล และขณะนี้ได้รับรายงานจากรพ.นพรัตนราชธานี เพียงเดือนกว่าพบผู้ป่วย 7 ราย อายุระหว่าง 20-60 ปี ได้รับผลเคียงจากการใช้สารสกัดจากกัญชาทั้งการสูบและหยดใต้ลิ้น ส่วนใหญ่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ บางรายมีอาการสมองขาดเลือดทำให้เกิดอาการอัมพาตเฉียบพลัน เพราะผู้ใช้มีอาการของโรคอื่นร่วมด้วย กรมฯ อยู่ระหว่างการตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานการณ์</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวว่า สภากาชาดไทยจะส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนการใช้กัญชาผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังอย. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเตรียมผลิตสารสกัดจากกัญชาให้เพียงพอต่อผู้ป่วย โดยมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://www.cbd.org">www.cbd.org</a> 139,777 คน ในจำนวนนี้กรอกข้อมูลไม่ครบทุกขั้นตอน 43,892 คน ยืนยันครบทุกขั้นตอนและกรอกข้อมูลครบถ้วน 31,777 คน 5 จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ กทม. นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และปทุมธานี ส่วนอาการของผู้ป่วยที่เข้ามาลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ มะเร็งและอาการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง โรคไตโพสไตโรซิส โรคซึมเศร้า และ อัลไซเมอร์</p>
<p>มติชน newtv. มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากที่มียอดผู้แจ้งครอบครองกว่า 20,000 ราย และผู้ป่วยสามารถครอบครองกัญชาต่อได้อีกประมาณ 3 เดือน คาดว่าผู้ป่วยจะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพียงพอจนกว่าจะมียาที่ผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานที่กำลังดำเนินการผลิต เช่น องค์การเภสัชกรรม ม.รังสิต ส่วนรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กำลังจะขออนุญาตเร็วๆ นี้ และภาครัฐได้เตรียมการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยกรณีการจัดหาวัตถุดิบกัญชา อย. ได้ประสานป.ป.ส.เพื่อตรวจสอบของกลางกัญชา หากมีคุณภาพจะนำมาดำเนินการผลิตยา กัญชา และประสานองค์การเภสัชกรรมและสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาจัดหายามาใช้ก่อนด้วยวิธีการที่เหมาะสม ยืนยันว่าไม่มีการนำเข้ายากัญชาจากต่างประเทศ และไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใด</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชน มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวภายหลังการประชุม คกก.ดำเนินการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อม และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสมอยู่ ว่า มีสูตรน้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร มูลนิธิข่าวขวัญด้วย เบื้องต้นเท่าที่พิจารณาข้างข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการสกัดสารสำคัญของกัญชา ได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมวันที่ 10 มิ.ย. และจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 12 มิ.ย. นี้</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์จำเป็นต้องมีการควบคุม และส่งเสริมประชาชนเรียนรู้ เข้าใจอย่างถูกต้อง และเนื่องจากยา กัญชา ค่อนข้างมีความซับซ้อนในการใช้และแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันอื่น ๆ มาก ทำให้กำหนดขนาดตายตัวไม่ได้ ต้องปรับให้เหมาะกับแต่ละราย หลักการคือ ต้องเริ่มทีละน้อย จากนั้นจึงเพิ่มขนาดจนควบคุมอาการเจ็บป่วยได้ โดยการพิจารณาขึ้นกับสาเหตุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>หลักคือ 1.ชนิดของกัญชาที่นำมาใช้ สายพันธุ์ ความเข้มข้นของยาสกัด รูปแบบที่ใช้ 2.โรคที่ผู้ป่วยเป็น 3.การตอบสนองต่อยากัญชาของแต่ละคน ขณะนี้รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรกำลังเก็บข้อมูลและศึกษาอย่างจริงจัง ถึงผลดีผลเสียและความปลอดภัย การใช้อย่างเหมาะสม และในงานครบรอบ 78 ปี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา รวมถึงวิธีการใช้อย่างถูกต้อง หากผู้ป่วยต้องการปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรหรือการใช้ยาจากกัญชา สามารถโทรปรึกษาได้ที่ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ฯ 0-3721-1289 ในวันเวลาราชการ หรือเฟซบุ๊กสมุนไพรอภัยภูเบศร</p> <p>-เสนอข่าว มีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดจำนวนมากเดินทางมารอลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการรักษาโรคกับ นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ทำให้เกิดปัญหาน้ำมันกัญชาเริ่มไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย โดยนพ.ประเสริฐ ระบุว่า มีผู้ป่วยที่รับน้ำมันกัญชาไปแล้วจำนวนมากกลับมารับเพิ่ม โดยส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตภายใน 2-3 หยอดแรกคนใช้จะมีความสุข รับประทานอาหารได้ หน้าตาแจ่มใส ผิวพรรณดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้มะเร็ง เน้นว่าต้องระวังการใช้ยาเกินขนาด อยากให้นำเข้าระบบ 30 บาท เพราะหมอคนอื่นจะได้ช่วยตรวจได้ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.หนึ่ง (นามสมมติ) ได้รับข้อมูลทางโซเชียลมีเดียและคำแนะนำจากเพื่อน ว่าน้ำมันกัญชารักษาโรคที่เกี่ยวกับมะเร็ง จึงซื้อไปให้แม่ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายในราคา 700 บาท แต่น้ำมันกัญชาที่ตัวเองซึ่งเป็นโรคไทรอยด์และภูมิแพ้ โดยหยดใต้ลิ้น 1 หยด ตื่นมาประมาณตี 1 หัวใจเต้นเร็วมาก รู้สึกตัว แต่ขยับไม่ได้ ลิ้นแข็ง ปากชา เหมือนเป็นอัมพาต ไปปรึกษาพ.ตามสิทธิประกันสังคม แต่สิทธิไม่ครอบคลุม ต้องจ่ายค่ารักษาเอง 1,300 บาท</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำมันกัญชาซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลตามสิทธิ จะไม่มีปัญหา เช่นเดียวกับ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า กรณีที่ใช้น้ำมันกัญชาแล้วเกิดอาการแพ้หรือได้รับผลกระทบจากการใช้ยา ถือว่าเป็นการเจ็บป่วย สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ป่วยชายอายุ 28 ปี ที่ใช้น้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นเกินขนาด จนเกิดอาการประสาทหลอน ต้องส่งตัวเข้ารพ.แล้ว ใช้น้ำมันกัญชาตั้งแต่วินิจฉัยเพราะนอนไม่หลับ น่าจะใช้ไป 30 กว่าหยด จนตี 3 กว่า ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นภาพหลอน เหมือนมีอาการเกร็งและควบคุมสติไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เชิญชวนร่วมกิจกรรมปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเพื่อการแพทย์ หรือเข้าร่วมลงชื่อเพื่อปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเพื่อการแพทย์ผ่านเว็บไซต์ โดยเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายและกฎหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยากัญชา และหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถปลูก ปรุง และแจกยาได้</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ปลดล็อกพืชกระท่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุนทร รัชชรงค์ นายกรัฐมนตรี นายสมคิด เกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประกาศเป็นแกนนำประชาชนต่อสู้เพื่อยกระดับพืชกระท่อมให้เท่าเทียมกับกัญชาในบัญชียาเสพติดประเภท 5 เพื่อใช้รักษาโรคจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยมีหลายฝ่ายเห็นด้วยที่จะถอดพืชกระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด และขอให้แกนนำกัญชาและกระท่อมแสวงหาความร่วมมือเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ขณะเดียวกันจะต้องติดตามประเด็นที่ นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากนายไพศาลทำงานใกล้ชิดศูนย์กลางการใช้อำนาจรัฐและสนับสนุนการปลดล็อกกัญชาและกระท่อม</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p>	<p><b>การจัดตั้งรัฐบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ใกล้แล้วเสร็จ โดยประชาธิปัตย์ได้ตำแหน่งรมว. 4 กระทรวง คือ ศึกษาธิการ พาณิชย พัฒนาสังคมฯ และพลังงาน ส่วนภูมิใจไทย 3 กระทรวง คือ สธ. ก.เกษตรฯ และก.ท่องเที่ยวฯ</p>
<p>ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT</p>	<p><b>โรคมือ เท้า ปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ระบุ โรคมือ เท้า ปาก ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดต่อจากการได้รับเชื้อทางปากจากเชื้อไวรัสที่ติดมากับมือ การใช้ช้อน/แก้วน้ำร่วมกัน หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพองแผลในปาก หากผู้ป่วยได้รับเชื้อจะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ จะหายเองภายใน 7-10 วัน แต่หากมีอาการซึม อ่อนแรง ชัก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กระดูก มือสั้น เดินเซ หอบ อาเจียน ให้รีบพบแพทย์ทันที วิธีป้องกัน 1.ลดการสัมผัสเชื้อ โดยเชื้อมักติดอยู่บนมือแล้วนำเข้าปากหรือจับของเล่น ของใช้ ทำให้กระจายสู่ผู้อื่นได้ 2.หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของเด็กเป็นประจำ 3.หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อน/หลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ 4.หากบุตรหลานป่วย ควรแยกของใช้ส่วนตัวและไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่น ๆ ให้หยุดเรียนและแจ้งให้โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบ</p>
ข่าวสด	<p><b>สุขภาพพระสงฆ์-สามเณร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า พระสงฆ์และสามเณรเป็นอีกกลุ่มที่น่าเป็นห่วงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ข้อมูลจากกรมการแพทย์ พบมีพระสงฆ์และสามเณรอาพาธมารับการรักษาที่รพ.สงฆ์มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะการฉันทอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว การเคลื่อนไหวอริยาบถอย่างจำกัด พระสงฆ์และสามเณรจึงควรมีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ เพื่อพิจารณาฉันทอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ เพิ่มการเคลื่อนไหวอริยาบถให้มากขึ้น ส่วนฆราวาสควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดอาหารเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณร เน้นอาหารประเภทต้ม อบ นึ่ง ลดหวาน มัน เค็ม ใส่น้ำในปริมาณที่พอดี</p>
ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	<p><b>อาการท้องเสียในเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ หากเด็กมีอาการท้องเสีย ผู้ปกครองสามารถดูความผิดปกติได้จากลักษณะและความถี่ของอุจจาระ เช่น เป็นเนื้อเหลว ความถี่ 3 ครั้งขึ้นไป เป็นมูกเลือด 1 ครั้ง หรือเป็นน้ำปริมาณมาก 1 ครั้งขึ้นไป ภายในเวลา 24 ชม. วิธีป้องกัน ผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือทุกครั้งก่อนหยิบจับอาหารหรือของนมให้เด็ก ขวดนม จุกนม ต้องล้างทำความสะอาดหลังการใช้ทันทีและฆ่าเชื้อ ควรชงนมในปริมาณที่กินหมดในครั้งเดียว ถ้าเด็กถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือมูกเลือด ใช้สูงหรือซัก อาเจียนบ่อย ท้องอืด หอบถี่ ไม่ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ทุกชนิด ไม่ดื่มนมหรือกินอาหาร หรือหากดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่แล้วแต่ยังไม่หาย ชิม ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน ควรรีบพาไปพบแพทย์</p>
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ ChiangmaiNews	<p><b>วิธีเก็บน้ำฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เผย ข้อมูลน้ำฝนที่เก็บจากภาชนะเก็บน้ำฝนในครัวเรือนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2552-2561 มีคุณภาพผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 23.39 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนมากพบปนเปื้อนแบคทีเรีย ส่วนสี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง พบบ้างเล็กน้อย ดังนั้น ไม่ควรรองรับน้ำฝนที่ตกในช่วงแรก ควรปล่อยให้ฝนตกระยะหนึ่งเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกในอากาศและหลังคาให้สะอาด ก่อนเก็บน้ำฝนควรทำความสะอาดรางรับน้ำฝนและภาชนะเก็บน้ำ ส่วนภาชนะรองรับน้ำฝนต้องล้างให้สะอาด ปิดด้วยมุ้งพลาสติก และปิดภาชนะให้มิดชิด ก่อนนำมาดื่มควรต้มให้เดือดประมาณ 10 นาที เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหารและโรคอุจจาระร่วง</p>
มติชน	<p><b>วิตามินซีปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1 บช.ทท. นำกำลังเข้าค้นโรงงานบรรจุวิตามินซีปลอม ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ช.รามคำแหง 21 เขตบางกะปิ กทม. พร้อมจับกุม นายวุฒิ ปิ่น อายุ 37 ปี นางวุฒิ ชีชิน อายุ 30 ปี นายผู้ หาวเสน อายุ 40 ปี นายเหลียง ชิน อายุ 30 ปี นางสาว จิงเจียว อายุ 46 ปี และนายโจว วอนยู อายุ 46 ปี ทั้งหมดเป็นชาวจีน และนายอาผู้ ไม่ทราบสกุล อายุ 27 ปี ชาวเมียนมา พร้อมกลางของกลางวิตามิน 2,000 กระปุก มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท นำของกลางส่งตรวจห้องปฏิบัติการของ อย. และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก</p>
เว็บไซต์เนชั่น	<p><b>แมลงรึ้นน้ำจืด</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.ปิติ มงคลกลางกูร นักกีฏวิทยา สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเรื่องแมลงรึ้นน้ำจืดว่า เกิดจากน้ำได้รับความร้อนจากอุณหภูมิอากาศที่ร้อนจัด ทำให้แมลงเปลี่ยนระยะได้รวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับแมลงชนิดนี้ทนต่อน้ำเน่าเสียได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ หากมาสัมผัสที่ผิวหนังหรือสูดดมเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ได้ แนะนำเวลาทำน้ำจืดจำนวนมากออกบิ หากต้องออกนอกบ้านควรสวมหมวกกันน็อกและเสื้อผ้าที่ปกปิดแขนขา เพื่อลดการสัมผัสกับตัววันและสูดดมชิ้นส่วนต่างๆที่หลุดออกมาจากตัววัน หากต้องการลดปริมาณตัววัน สามารถใช้กับดักยุงแบบแสงไฟวางไว้รอบบ้าน หรือผสมน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว หรือยาสระผม 1 ส่วนกับน้ำสะอาด 4 ส่วน แล้วฉีดใส่ตัววันให้เปียก</p>
ข่าวสด	<p><b>วัคซีนเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวว่า ตั้งแต่พบเชื้อเอชไอวีเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปี 2526 จนถึงปัจจุบันมีความพยายามศึกษา วิจัย และพัฒนายารักษาโรคเอดส์และวัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวัคซีนเอ็นเอสทดลอง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการทดลองโครงการ RV144 ระยะที่ 3 เมื่อปี 2552 ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี 16,000 คน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันผู้ติดเชื้อให้สูงขึ้นได้ และลดการติดเชื้อได้ร้อยละ 31.2 ผลการทดลองดังกล่าวทำให้โลกต้องคึกคักมากขึ้นและมีความหวังพัฒนาวัคซีนให้ได้</p>
เว็บไซต์ workpointnews	<p><b>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</b> -เสนอข่าว เกิดเหตุคนร้าย 2 คนบุกห้องฉุกเฉิน รพ.เทพรัตนนครราชสีมา ใช้กรรไกรเครื่องมือแพทย์จะทำร้ายคู่อริ หลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันที่ร้านเหล้ายาตองและใช้มีดแทงกันจนได้รับบาดเจ็บ ตำรวจควบคุมตัว นายเฉลิม และนายมงคล ผู้ก่อเหตุได้ นำไปสอบสวนที่สภ.โพธิ์กลาง</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด	<p><b>โรคหูดับ</b> -เสนอข่าว นพ.โกรสฯ เพชรบูรณ์ นพ.สสจ.พะเยา สั่งการให้ชุดสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วจาก รพ.ปงบูรณาการ กับ สสอ.ปง รพ.สต.ปางคำ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดบ้านไชยพรหม ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา กรณีชาวบ้านในพื้นที่ 13 ราย มีอาการปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน และอ่อนเพลีย หลังซื้อเนื้อหมูมาประกอบอาหารประเภทลาบดิบและแหนม ต้องนำส่งรพ.เชียงคำ อีก 6 รายอาการค่อนข้างรุนแรง ทำให้ต้องมีการคัดกรองและตรวจเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อส่งพิสูจน์หาเชื้อโรคสเตรปโตคอคคัส</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค	<p><b>หน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่</b> -เสนอข่าว นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วย นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ศาลาการเปรียญวัดขวางชัยภูมิ ต.คอรัม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมีการให้บริการแก่ประชาชน อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม ตรวจสายตา คัดกรองสุขภาพจิต มีผู้บริจาคโลหิต 418 ราย บริจาคดวงตา 11 ราย และบริจาคอวัยวะ 19 ราย</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>แบบคัดกรองอาการเสี่ยงฆ่าตัวตาย</b> -เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชโคราช กล่าวว่า รพ.ได้พัฒนาแบบคัดกรองอาการเสี่ยงฆ่าตัวตาย คือ เจวีเคเอสทูไฟว์ (JVKS5) เป็นแบบสัมภาษณ์คัดกรองสัญญาณอาการหลอนทางจิตของผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตที่เสี่ยงฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองเป็นการเฉพาะ ผลทดลองพบว่า ผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองด้วย JVKS25 ไม่พบการฆ่าตัวตายสำเร็จจากอาการทางจิต ปี 2562 จึงได้ขยายผลที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยในทุกหอพบว่าใช้ง่าย ป้องกันการฆ่าตัวตายได้ 100% และขยายผลในเรือนจำ 12 แห่งในเขตสุขภาพที่ 9 โดยจะประเมินผลแบบคัดกรองปลายปีเพื่อปรับปรุง และจะใช้ในรพ.และชุมชนทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 ในปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เสี่ยงฆ่าตัวตายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเขต ซึ่งสามารถนำไปใช้ในระดับประเทศได้</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch